



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ)

ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครตามที่คุณสมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้างต้นนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่คุณสมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าคุณสมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศนี้ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายันทวัฒน์ กาฬจันทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
แนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา
๐๐๑	นางอุลลีย พันธโบ	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสี่ตบงกช ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

1/11/27